

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/CT-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 08 tháng 01 năm 2010

CHỈ THỊ

Về việc huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác Công an từ nay đến năm 2015

Căn cứ Nghị định số 169/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ về huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác Công an;

Trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế cũng như quá trình vận động, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong điều kiện khoa học và công nghệ phát triển với tốc độ cao như hiện nay, các thế lực thù địch và các loại tội phạm luôn sử dụng và khai thác triệt để các tiến bộ mới nhất về khoa học và công nghệ để chống phá nhà nước ta. Phạm vi hoạt động của các loại tội phạm luôn thay đổi, quy mô hoạt động không chỉ giới hạn trong phạm vi một địa phương, một quốc gia mà còn mang tính khu vực và quốc tế. Do đó, đòi hỏi lực lượng Công an phải nắm bắt kịp thời những thông tin mới nhất về khoa học và công nghệ thì mới có thể kịp thời phát hiện, đấu tranh và làm thất bại những âm mưu, ý đồ phá hoại của kẻ thù. Vì vậy thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã quan tâm đầu tư trang bị, đổi mới, hiện đại hóa vũ khí, thiết bị, phương tiện kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực, tiềm lực khoa học công nghệ và khả năng tác chiến của lực lượng Công an nhân dân. Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tế thì đầu tư đó vẫn còn thiếu nhiều về số lượng lẫn chủng loại đặc biệt là thiết bị công nghệ cao cho công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Xuất phát từ nội dung và tầm quan trọng trên, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tập trung thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền Nghị định số 169/2007/NĐ-CP của Chính phủ về huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn tỉnh, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết, mục đích, ý nghĩa của việc huy động, nội dung, quyền lợi và lợi ích hợp pháp của đối tượng được huy động nhằm khai thác, tận dụng mọi tiềm lực trong nhân dân phục vụ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.